
Fundargerð 

Menntaskólinn við Hamrahlíð 

 

Útgáfa: 1.0 

Dags.: 18.11.2019 

Höfundur: SJ 

Fundargerð  Samþykkt: SJ 

Síða 1- 

 

 

Fundarefni fyrsta fundar er: 

 

1. Kosning formanns skólanefndar 

2. Kynning á starfsemi námsvers og fjölnámsbrautar í MH 

3. Upphaf skólastarfs og breytingar milli ára 

4. Önnur mál 

_________________ 

 

1. Kosning nýs formanns: Aðalsteinn Haukur Sverrisson endurkjörinn formaður skólanefndar. 

 

2. Kynning á starfsemi námsvers og fjölnámsbrautar í MH 

• Linda Dröfn Jóhannesdóttir – deildarstjóri fjölnámsbrautar: Sagði frá fjölnámsbrautinni sem 
var stofnuð 2011. 

• Valgerður Garðarsdóttir – verkefnastjóri námsversins: Sagði frá námsverinu og starfseminni 
sem þar er og hvernig hún hefur þróast. 

3. Upphaf skólastarfs og breytingar milli ára.  1000 nemendur í MH og rúmlega 100 
starfsmenn. Skólastarfið fór af stað með miklum krafti og líflegur hópur nýnema sem hóf 
nám í haust.  

• Arnaldur sagði frá NFMH og starfseminni eins og hún fór af stað núna í haust. Stefnt að því að 
koma með meiri jákvæða orku inn í félagslífið og virkja fleiri til þátttöku. Nýnemaball á 
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Skólanefndarfundur 

Fundarritari: Helga Jóhannsdóttir Dagsetning: 12.9.2024 

Fundarstjóri:  Steinn Jóhannsson Tími: kl. 16:30 – 17:40 

Mætt: 

Fundinn sátu:  Aðalsteinn Haukur Sverrisson (Formaður skólanefndar), Einar 
Örn Ævarsson , Magnea Gná Jóhannsdóttir, Arnaldur Halldórsson ( forseti 
NFM), Guðbrandur Jónasson ( varamaður foreldra), Dóra Björt 

Gestir: Valgerður Garðarsdóttir og Linda Dröfn Jóhannesdóttir, 
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Margrét M. Norðdahl,  Sigríður Jónsdóttir (foreldrafélagi), Eyþór Laxdal 
Arnalds,  Ásdís Þórólfsdóttir fulltrúi kennara ( Jóhanna Guðrún 
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dagskrá 18. sept. í Gamla bíó. Vegna aukinnar hættu á vopnaburði ungmenna verður 
öryggisleit við inngang strangari en áður. 

• Veittar eru einingar fyrir Gettu betur ( 1 – 3) og Morfís ( 1 – 2) og leikfélagið ( 3) sem geta 
farið í frjálst val ( leikfélagseining getur farið með leiklist). Þetta var gert á síðustu önn og 
reglur fullmótaðar núna í haust. Að veita einingar fyrir félagsstörf er í samræmi við kröfur 
NFMH sem hefur verið haldið á lofti síðustu ár. Kjarnastjórn NFMH fær 5 einingar fyrir árið. 

• Umræða um vopnaburð og að umræðan sé að það sé ekki „cool“ að vera með vopn. 

 

Stefnt að því að fá Guðmund Arnlaugsson IB stallara í heimsókn á næsta fund þar sem hann 
segir frá IB-náminu og sérstöðu þess. 

 

Veitingar : Vínber og marsípanbitar 

Fundi slitið 17:45 

Næsti fundur 13. nóvember 2024 kl. 16:30 

 


